



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com



ครั้งที่ 532/2553

29 กันยายน 2553

เกษตรฯ แจงผลขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ดิบ พร้อมวางระบบป้องกันตรวจสอบเข้ม ป้องกันสวมสิทธิ์ ข้อมูลตลาดเคลื่อนไหว ควบคุมทดลองนำร่องใช้สมุดทะเบียนเกษตรกร กว่า 7 แสนครัวเรือนในต้นปี 2554

นายนิกร จำนง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง โดยผลการขึ้นทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 มีดังนี้ ข้าว ภาคอื่นๆ และจังหวัดชุมพร กรอบระยะเวลาขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2553 ส่วนภาคใต้ วันที่ 16 กรกฎาคม - 31 มีนาคม 2553 โดยมีการขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 2,470,815 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.03 ของฐานข้อมูลปี 52/53 ผ่านขั้นตอนการประชาคมแล้ว 320,095 ครัวเรือน ส่ง ชกส.แล้ว 249,076 ครัวเรือน ออกใบรับรองแล้ว 195,355 ครัวเรือน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรอบระยะเวลาขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม-31 ตุลาคม 2553 มีการขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 408,951 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 102.15 ของฐานข้อมูลปี 52/53 ผ่านขั้นตอนการประชาคมแล้ว 93,266 ครัวเรือน ส่ง ช.ก.ส.แล้ว 80,632 ครัวเรือน ออกใบรับรองแล้ว 74,247 ครัวเรือน มันสำปะหลัง กรอบการขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-31 ตุลาคม 2553 มีการขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 447,306 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 91.44 ของฐานข้อมูลปี 52/53 ผ่านขั้นตอนการประชาคมแล้ว 47,792 ครัวเรือน ส่ง ชกส.แล้ว 41,076 ครัวเรือน ออกใบรับรองแล้ว 33,662 ครัวเรือน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้มี การป้องกันและตรวจสอบการรับขึ้นทะเบียน ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การตรวจสอบด้วยเจ้าหน้าที่ ด้วยการทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทุกระดับ ให้ดำเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตรวจสอบทุกขั้นตอนของการขึ้นทะเบียน ตั้งแต่การรับแจ้ง ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ส่วนขั้นตอนการประชาคมให้ตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบระดับตำบล และให้เกษตรกรที่มาร่วมประชาคมตรวจสอบรับรองและคัดค้านกันเอง หลังจากเสร็จสิ้นแล้วกรรมการตรวจสอบฯ จะสุ่มตรวจพื้นที่จริง 10% ของเกษตรกรที่ผ่านประชาคม การตรวจสอบโดยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถตรวจสอบการขึ้นทะเบียนในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนในพื้นที่เดียวกัน การขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า เกษตรกรรายใหม่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และไม่ขึ้นทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรี โปรแกรมจะรายงานแสดงผลขึ้นทันทีและล็อกไม่ให้ดำเนินการต่อ รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรรายเดิมที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ แต่แจ้งปลูกมากกว่าพื้นที่เดิมและไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ วางระบบการติดตามนิเทศ อย่างต่อเนื่อง โดยระดับกรมฯ มีการตั้งคณะกรรมการด้วยการตั้ง War Room และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นรายจังหวัด ระดับจังหวัด มีกรรมการตรวจสอบข้อมูล โดย คณะกรรมการแก้ไขปัญหา อันเนื่องมาจากผลผลิต และมี War Room ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ระดับอำเภอ มีกรรมการตรวจสอบข้อมูล โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระดับตำบล นอกจากนี้ ยังมีการรายงานผลการปฏิบัติออนไลน์ สามารถกำกับและติดตามได้ทุกวัน มีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง ช.ก.ส.

นอกจากนั้น ยังได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ทดลอง นำร่องปรับรูปแบบจากการจัดทำข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรูปแบบเดิมหรือที่เรียกว่า ทบก .02 มาเป็นการจัดทำ 'สมุดทะเบียนเกษตรกร' เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก การเข้าร่วมโครงการ ประกันรายได้เกษตรกร ตามนโยบายของรัฐบาล และการช่วยเหลืออื่นๆ ต้องใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ณ วันหรือช่วงที่ขอรับความช่วยเหลือ จึงต้องขึ้นทะเบียนตามฤดูกาลผลิต โดยขยายการขึ้นทะเบียนให้ครอบคลุมสินค้าหลักทุกชนิด ซึ่งต่างไปจากระบบเดิมที่ข้อมูลจะเป็นลักษณะคงที่ตายตัว มีการจัดเก็บเป็นแผ่นกระดาษที่อาจไม่คงทน ถาวร ฉีกขาด สูญหาย ปลอมแปลงง่าย โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ จะทำการ ออกสมุดทะเบียนเกษตรกร ให้เกษตรกรเก็บไว้ใช้ประโยชน์ โดยมีลักษณะ เป็นเล่ม และใช้วิธีการ update เหมือนสมุดธนาคาร ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปซึ่งเป็นข้อมูลคงที่ ซึ่งนำมาจากทะเบียนเกษตรกร 01 หรือ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ของหัวหน้าและสมาชิกในครัวเรือน พื้นที่ถือครองทำการเกษตร ข้อมูลเคลื่อนไหว ซึ่งได้มาจาก ทะเบียนพืชเศรษฐกิจ และคำร้องที่เกษตรกรแจ้งเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลผลิต รวมถึงข้อมูลการได้รับความช่วยเหลือหรือเข้าร่วมโครงการของรัฐ เช่น การประกันรายได้ การช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย การเข้ารับการศึกษาอบรมดูงาน

โดยระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2553 ได้มีการทดสอบรูปแบบของสมุดข้อมูล และระบบการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร โดยแบ่งทีมทดสอบออกเป็น 6 ทีม ทีมละ 5 คน ประกอบด้วย ส่วนกลาง 4 คน ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ๑ ละ 1 คน โดยทดสอบความยากง่ายของการกรอกแบบคำร้อง การสอบถามความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาและประโยชน์ของสมุด ทะเบียนเกษตรกร ตลอดจนความเป็นไปได้ของขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 เกษตรกรกรอกแบบคำร้อง ขั้นตอนที่ 2 ส่งให้เกษตรหมู่บ้านรวบรวมและนำส่งให้คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกด.) ตรวจสอบ ขั้นตอนที่ 3 ศบกด. ส่งให้เกษตรอำเภอ update ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร ขั้นตอนที่ 4 เกษตรอำเภอส่งคืนให้เกษตรกรตรวจสอบความถูกต้องและใช้ประโยชน์

ซึ่งผู้เข้าร่วมการทดสอบและให้ความเห็นประกอบด้วยเกษตรกร เกษตรหมู่บ้าน ผู้แทน ศบกด. และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด อำเภอและตำบล ใน 6 เขต เขตละ 1 จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี นครปฐม จันทบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช และเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน เกษตรกร 240 คน กระจายครอบคลุมทุกสินค้า ทั้งข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ปศุสัตว์ ประมง โดยผลการทดสอบ ในส่วนของเกษตรกร พบว่า ภูมิใจที่จะมีสมุด ทะเบียนเกษตรกร เป็นของตนเอง และเห็นว่ารูปแบบของ สมุดทะเบียนฯ มีความเหมาะสมทั้งขนาด สี เนื้อหา และเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก ต่อตนเอง นอกจากนี้ เกษตรกรยัง ยินดีที่จะเป็นผู้กรอกคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามฤดูกาลผลิต แต่ขอให้เกษตรหมู่บ้านช่วยรวบรวมส่ง ศบกด. สำหรับเนื้อหา ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว

สำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับระบบการจัดทำสมุดทะเบียนฯ โดยเห็นว่าแก้ปัญหารื่องความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบัน และความน่าเชื่อถือของข้อมูล ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการประกันรายได้ ประกันภัยพืชผล สวัสดิการเกษตรกร การวางแผนฟาร์ม ทรายครัวเรือน แผนพัฒนาการเกษตรทุกระดับ รวมทั้งพัฒนาสู่ระบบ e-Agriculture ได้เป็นอย่างดี แต่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังทุกหน่วยงานในสังกัด โดยเฉพาะกรมปศุสัตว์และกรมประมง จะต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบและใช้ประโยชน์สมุด ทะเบียนฯ ทั้งนี้ จะ ต้องสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างครบวงจรทั้ง งบประมาณ การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะเครื่องพิมพ์ และ Software สำหรับ update ข้อมูลครบทุกอำเภอ

โดยกระทรวงเกษตรฯ จะนำผลจากการทดสอบข้างต้นมาปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ และนำไปปรับใช้กับโครงการนำร่อง สมุดทะเบียนเกษตรกร ที่จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 ในพื้นที่ 7 จังหวัด เป้าหมายรวม 627,216 ครัวเรือน แบ่งออกเป็น 1) เชียงใหม่ เป้าหมาย 152,176 ครัวเรือน 2) นครราชสีมา เป้าหมาย 128,007 ครัวเรือน 3) จันทบุรี เป้าหมาย 52,544 ครัวเรือน 4) นครปฐม เป้าหมาย 43,673 ครัวเรือน 5) ปทุมธานี เป้าหมาย 20,136 ครัวเรือน 6) นครศรีธรรมราช เป้าหมาย 173,104 ครัวเรือน และ 7) ฉะเชิงเทรา เป้าหมาย 57,576 ครัวเรือน ก่อนที่จะดำเนินการทั่วประเทศในปี 2555 ที่นอกจากจะพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลแล้ว ยังจะส่งเสริมให้มีการนำสมุดทะเบียนเกษตรกร มาใช้จริงในการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่องด้วย
